

\*-Anh Ai-Van cho hay:

-Anh Nguyen Duy Tam sau khi dự đủ nhiều lần đã nhất quyết dứt bỏ đối công chức San Diego County để lên làm cho Bechtel Power Co ở Norwalk sau khi đã chế không làm cho Mc Donnall Douglas, mặc dù có lương thấp hơn.

-Anh Trần Trọng Toàn, Tổng Cục Gia Cư đã từ trần tại Saigon vì bệnh.

\*\*\*\*\*

PHIÊN HỌP AHCC NGÀY 10-6-79 TẠI NHÀ ANH CHI TRẦN SI HUÂN

Anh em AHCC đến khá đông, khoảng trên 40 người, và khá xa, xa nhất là Anh Nguyễn Mạnh Cung từ Zaire. Phiên họp do Anh Tạ-Huyền chủ-toạ gồm có Quý anh sau đây: Nguyễn Mạnh Hoàn, Bưu Hiệp, Trần Sĩ Huân, Lưu Hữu Dũng, Tôn Thất Thiệu, Vũ Bá Đình, Trường Đình Huân, Lê Mông Hùng, Trịnh Hữu Đức, Phan Ngọc Cổ, Lai Anh Tài, Nguyễn Đăng Thịnh, Hà Nhu Tường, Hồ Nhật Tân, Mai Đức Phương và Nguyễn Mạnh Cung.

Các vấn đề sau đây được giải quyết :

- 1-Tam thời ấn định ủng hộ LTCC 4 số mỗi năm, Huế Kỳ và Gia Na Đại \$20, Pháp, Africa \$30. Ủng hộ thêm càng tốt và xin hoàn nghênh.
- 2-Tiền bạc ủng hộ gửi về cho LTCC. Khi nào BPT LTCC thay đổi, các AHCC sẽ được thông báo trước một số .
- 3-Hop Fresno tam hoàn.
- 4-Linh tinh, bảo trợ AH,, v.v..

Không-khi phiên họp cõi mơ, vui vẻ, han huyên bập rang. Các Chi AHCC lâu ngày gặp nhau, tay bắt mặt mừng, chuyện trò huyên thiên. Anh Chi Huân mời các AH dùng các món ăn thuận tuy VN, nem nướng, chả lụa, hoành thanh, tráng miêng nhỏ tuổi và bánh cốm-rem Thiên-Nga. Các món ăn đều do các ai-nữ Anh Chi Huân đảm trách và thết don, đặc-biệt "Hoàng Anh làm bánh Thiên Nga,

Bánh mềm, kem NGOT, dăm đã thơm ngon".

AHCC ra về xế chiều, chia tay trong nét mặt han hoan, vui chung tình ái-hữu.

\*\*\*\*\*

SINH HOẠT NỘI BỘ

Anh Chi Đông Sĩ Khiêm đã mời AHCC xa gần đến họp tại nhà riêng tối thứ bảy 29-9-79. Anh em tham dự rất đông, khoảng trên 30 người. Anh em miền Nam Cali có thể bắt chước anh em Miền Bắc Cali về việc họp mặt được rồi. Anh Nguyễn Xuân Hiếu trong dịp xuống Los Angeles nghiên cứu làm ăn hay "nam du cho biết sự tình" đã được gặp một số anh em CC trong một bữa tiệc nhỏ tại phố Tàu.